

ที่ CKP-22-BCC-L-045

5 เมษายน 2565

เรื่อง การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด (“LPCL”) สำหรับเป็นหลักประกันตามเงื่อนไขที่กำหนดในบันทึกความเข้าใจการซื้อขายไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ได้พิจารณาอนุมัติให้บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด (“LPCL”) ในสัดส่วนร้อยละ 42 และเป็นผู้พัฒนาหลักของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง (“โครงการหลวงพระบาง”) เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ LPCL โดยดำเนินการให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกัน (Bank Guarantee) ในนามของ LPCL สำหรับเป็นหลักประกันตามข้อกำหนดในบันทึกความเข้าใจการซื้อขายไฟฟ้าโครงการหลวงพระบาง (“Tariff MOU”) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) โดยมีระยะเวลาการค้ำประกันนับตั้งแต่วันที่ลงนามใน Tariff MOU เป็นเวลา 1 ปี หรือ จนถึงวันที่ LPCL ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการหลวงพระบางกับ กฟผ. แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน คิดเป็นมูลค่าของรายการรวมค่าธรรมเนียมตลอดระยะเวลาการค้ำประกันในวงเงินรวม 98.10 ล้านบาท (“มูลค่ารายการ”) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.48 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Asset: NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ LPCL จะชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในครั้งนี้คืนให้แก่บริษัทภายหลังจากที่ LPCL ได้เบิกเงินกู้วงแรก

บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าในฐานะที่บริษัทเป็นผู้พัฒนาหลักของโครงการหลวงพระบางเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ การเข้าทำรายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยข้อตกลงในการเข้าทำรายการนั้นมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปในลักษณะเดียวกันกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไป (Arm’s Length Basis) และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

เนื่องจาก LPCL เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 ราย เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยมีรายละเอียดความสัมพันธ์และเงื่อนไขการทำรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

1. บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 30.0018 (ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565) และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน LPCL ในสัดส่วนร้อยละ 52.00 (นับรวมสัดส่วนทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านบริษัท) ทำให้การเข้าทำรายการในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวข้องกันประเภท 4.1 การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคลที่บริษัทจดทะเบียนถือหุ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่าสัดส่วนที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ ถือหุ้นในนิติบุคคลนั้น โดยมีมูลค่าของรายการไม่เกิน 100 ล้านบาท ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. บริษัท พีที จำกัดผู้เดียว (“PTS”) ซึ่งมี นายเดวิด แวน ดาว กรรมการของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวใน PTS และ PTS เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน LPCL ในสัดส่วนร้อยละ 38.00 ทำให้การเข้าทำรายการในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวข้องกันประเภท 4.2 การให้ความช่วยเหลือทางการเงินกรณีอื่น โดยมีมูลค่าของรายการมากกว่าร้อยละ 0.03 ของ NTA (หรือคิดเป็น 6.12 ล้านบาท) แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 (หรือคิดเป็น 611.65 ล้านบาท) ของ NTA ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลายมือชื่อ-

(นายธนวัฒน์ ตริวิศวเวทย์)

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายกำกับดูแล

โทร. 02-691-9720-34 ต่อ 13410, 13422

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED